



สารอธิการบดี เนื่องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย (ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยที่ใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้)

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคุมแบบจำกัดจำนวน
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาครบ ๔๙ ปี และกำลังก้าวอย่างสูปีที่ ๕๐ ได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึ้นในปี ๒๕๓๘ ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นแล้วใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในภูมิภาคในการสอบ โดยจัดศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นทั่วประเทศ จำนวน ๓๙ จังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็สามารถเรียนกับรามคำแหงได้ ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศสำหรับชาวไทยในต่างประเทศที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาจำนวน ๓๒ ประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ สอบและดำเนินการจัดสอบให้ซึ่งได้มีชาวไทยในต่างประเทศสนใจเรียนเป็นจำนวนมากและสำเร็จการศึกษาหลายรุ่นแล้ว

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะต่าง ๆ ๑๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาที่สนใจในคณะต่าง ๆ ได้และหากประสงค์จะย้ายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเรียนแบบรายวิชาได้ ซึ่งเป็นการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายกระบวนวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถนำจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับไปเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้

ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้ จะสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ก็ให้นักศึกษาดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ให้ครบถ้วน การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลางนั้น ได้จัดระบบการสมัครแบบ Super Service ซึ่งเป็นระบบที่สะดวกและรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

เมื่อสมัครเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาข้อมูลบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า นักศึกษาจะสามารถศึกษาสำเร็จสมความมุ่งหวัง เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมในเวลาอันรวดเร็ว

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งอำนาจเดชะบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดอำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังใจที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน และสำเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารบัญ

	หน้า
- สารอธิการบดี	1
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส่วนกลาง	6
ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครส่วนกลาง	8
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่)	9
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	11
ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)	12
อัตราค่าธรรมเนียมและสูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)	14
ตัวอย่างใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร. 2)	15
การให้บริการของ e-service	16
ข้อมูล CODE รหัส ชื่อประเทศ	18
ขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย	19
อัตราค่าธรรมเนียมและการชำระเงินระดับปริญญาตรี	20
กำหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะต่างๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร. 2)	21
การเขียนคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ	23
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th	25
คู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์	27
ความหมายของอักษรย่อ	33
หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ	34
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ควรทราบ	35
คำแนะนำ การยื่นสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	36
คุณสมบัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา	37
ข้อควรทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้สมัคร	38
การจำแนกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	39
หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้ผลการศึกษาระดับประเทศ	49
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)	60
ส่วนที่ 3 แผนกำหนดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และการเทียบโอนหน่วยกิต ส่วนกลาง	61
คณะนิติศาสตร์	62
คณะบริหารธุรกิจ	80
คณะมนุษยศาสตร์	133
คณะศึกษาศาสตร์	208
คณะวิทยาศาสตร์	304
คณะรัฐศาสตร์	380
คณะเศรษฐศาสตร์	394
คณะสื่อสารมวลชน	412
คณะพัฒนารัฐพยางกรมุษย์	423

	หน้า
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	431
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560	432
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	447
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560	448
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546	452
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522	455
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	456
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557	458
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	461
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2545	462
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560	463
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2562	467
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้รางวัลดีเด่นแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	469
ประกาศ ม.ร.เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสมาดำเนินการ ลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว	470
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	471
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	472
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา	473
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา	474
ประกาศ ม.ร.เรื่องการชำระเงินและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดง คุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด	476
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	479
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านามและยศของนักศึกษา	481
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร	482
ประกาศ ม.ร.เรื่องการอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	483
ประกาศ ม.ร.เรื่องสถานที่สอบสำหรับพระภิกษุสามเณร	484
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547	485
ประกาศ ม.ร.เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	486
ประกาศ ม.ร.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	488
ประกาศ ม.ร.เรื่องยกเลิกการแจกตารางสอบรายบุคคลนักศึกษาส่วนกลาง	489
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักฐานการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	490

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (ต่อ)

การบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา	491
คำสั่ง มร.เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2546	501
ข้อปฏิบัติในการสอบไล่	502
คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) และการเข้าสู่ระบบ	
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต	505
ขั้นตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	506
การรักษาสถานภาพนักศึกษา คำแนะนำในการแจ้งจบและการเตรียมตัวเข้ารับ	
พระราชทานปริญญาบัตร	507
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและได้รับการอนุมัติรายชื่อจากสภามหาวิทยาลัย	508
ตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา	509
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	511
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	512